
ലജ്ജ ഈമാനിൽ (വിശ്വാസത്തിൽ) െപട്ടതാണ്

അബ്ദുല്ലാഹി ബ്നു ഉമർ -هُ عنَهْمَُا നിേവദനം: തൻ്െറ സേഹാദരേനാട് ലജ്ജ (കുറക്കാൻ) -رَضِيَ الل
ഒരാൾ ഉപേദശിക്കുന്നത് നബി صلى الله عليه وسلم േകൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്േപാൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: "ലജ്ജ

ഈമാനിൽ (വിശ്വാസത്തിൽ) െപട്ടതാണ്."
[സ്വഹീഹ്] [ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ചത്]

നിനക്ക്  ലജ്ജ  കൂടുതലാെണന്നും,  അത്  കുറക്കണെമന്നും  തൻ്െറ  സേഹാദരെന  ഗുണേദാഷിക്കുന്ന
ഒരാളുെട സംസാരം നബി صلى الله عليه وسلم േകട്ടു. അപ്േപാൾ ലജ്ജ വിശ്വാസത്തിൻ്െറ ഭാഗമാണ് എന്ന് നബി صلى الله عليه وسلم പറഞ്ഞു
െകാടുത്തു;  ലജ്ജ  െകാണ്ട്  നന്മയല്ലാെത  ഉണ്ടാവുകയില്ല.  മേനാഹരമായത്  മാത്രം  െചയ്യാനും,
േമാശമായെതല്ലാം  ഉേപക്ഷിക്കാനും  പ്േരരിപ്പിക്കുന്ന  സ്വഭാവഗുണമാണ്  ലജ്ജെയന്നത്.

https://sunnah.global/hadeeth/ml/show/5478

 

https://sunnah.global/hadeeth/
https://sunnah.global/hadeeth/ml/show/5478
https://alnajat.org.kw
https://edc.org.kw

